



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๔ มีนาคม ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	รัฐบาลเกาหลีใต้กำหนดแผนการปฏิรูปการศึกษาระยะ ๑๐ ปี		

นายมน แจอิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติขึ้น ๑ ชุด เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดทิศทาง แผนการศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของประเทศ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการการศึกษาของรัฐบาล จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของประเทศกับนโยบายการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ” ขึ้น โดยจัด ณ อาคารรัฐสภา (국회의원회관) งานสัมมนาดังกล่าวมีตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาชิกรัฐสภาพรรคการเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมงานได้กล่าวถึงการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพร้อมทั้งเตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (Task Force, 태스크포스) ขึ้น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษากำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาประธานาธิบดี (administrative commission, 행정위원회) มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติในระยะ ๑๐ ปี และติดตามผลการดำเนินงาน การจัดทำแผนระยะยาว ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการศึกษา การพัฒนาครูผู้สอน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนาและศึกษาวิจัยกระบวนการจัดการศึกษา และการทดสอบ และการติดตามผลการดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นด้วย

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีจำนวน ๕ คน และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานรัฐสภาจำนวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ คน โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวคือ ๓ ปี ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาจำนวนทั้งสิ้น ๖ คณะทำงานฯ ได้แก่ ๑. คณะอนุกรรมการประสานการทำงาน ๒. คณะอนุกรรมการกระบวนการศึกษา ๓. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการสื่อสารและการกระจายอำนาจทางการศึกษา ๔. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาในระดับต้นและระดับปลาย ๕. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ๖. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาศึกษาเพื่ออาชีพในอนาคต ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย บุคคลผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ทำหน้าที่ดำเนินการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วยเช่นกัน

ที่มาของข่าว:	<a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20190227136100004?input=1195m">https://www.yna.co.kr/view/AKR20190227136100004?input=1195m</a>
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้แทน	นายชูชาติ พุดเพ็ญ	๕/๖๒
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ
		ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ